

Số: 788 /KH-BQL

Hải Phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH Truyền thông về chuyển đổi số năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023,

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TUYÊN TRUYỀN

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích thiết thực và những giá trị to lớn mà chuyển đổi số mang lại cho công tác quản lý, phát triển các KCN, KKT. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, đảng viên, các doanh nghiệp, người lao động trong KCN, KKT, tạo sự đồng thuận cao qua đó tích cực tham gia thực hiện thành công xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, hệ thống Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng, tuyên truyền kịp thời, cách thức phù hợp, sáng tạo, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong việc tham gia xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tại Cơ quan Ban Quản lý



TT	Nội dung nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
1	Thông tin, tuyên truyền những khái niệm cơ bản về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số, chính quyền điện tử; sự cần thiết phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng cũng như của đất nước	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp
2	Tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ đạo của Trung ương và của thành phố về công tác chuyển đổi số tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong KCN, KKT	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp
3	Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023; hưởng ứng và phổ biến tháng 10- Tháng tiêu dùng số tới các doanh nghiệp trong KCN, KKT.	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp
4	Đẩy mạnh tuyên truyền việc hướng dẫn, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, triển khai thành lập Tổ công nghệ số tại cơ quan Ban Quản lý, tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp
5	Tuyên truyền kết quả triển khai hạ tầng nền tảng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu lưu trữ dữ liệu điện tử của các cơ quan Ban Quản lý, phổ cập nền tảng học trực tuyến onetouch.edu.vn do Bộ Thông tin và truyền thông cung cấp.	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp
6	Tiếp tục thực hiện việc số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của cơ quan Ban Quản lý.	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp
7	Nâng cấp dữ liệu mạng 5G và hệ thống bảo mật dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan Ban Quản lý.	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp
8	Tuyên truyền các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử Ban Quản lý, các hoạt động, sự kiện về các nội dung chuyển đổi số tại các trang Fanpage, Zalo chính thức của Ban Quản lý. Khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tuyên truyền, chia sẻ thông tin về chuyển đổi số trên mạng xã hội.	Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm khu kinh tế	Văn phòng Ban Quản lý, phòng chuyên môn, Trường Trung cấp KKT
9	Thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến mô hình chuyển đổi số thành công,	Văn phòng Ban Quản lý	Phòng chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp

tôn vinh tâm gương điển hình về chuyên đổi số tới cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ban quản lý.		
--	--	--

2. Tại các doanh nghiệp

TT	Nội dung nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
1	Thông tin, tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyên đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng cũng như của đất nước	Các doanh nghiệp hạ tầng	Các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT
2	Tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành về công tác chuyển đổi số tới các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong KCN, KKT	Các doanh nghiệp hạ tầng	Các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT
3	Tuyên truyền thông tin, vai trò trách nhiệm về chuyên đổi số tới toàn thể cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp	Các doanh nghiệp hạ tầng	Các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT
4	Đẩy mạnh việc triển khai thành lập các tổ công nghệ số tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT	Các doanh nghiệp hạ tầng	Các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT
5	Nâng cấp và phát triển hạ tầng mạng 5G trong các KCN, KKT.	Các doanh nghiệp hạ tầng	Các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT
6	Đẩy mạnh nền tảng số trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, triển khai hệ thống quản lý thông minh trong các KCN, KKT.	Các doanh nghiệp hạ tầng	Các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý, các doanh nghiệp có trách nhiệm quán triệt công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Văn phòng Ban Quản lý có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện. Định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND TP (để báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo ban BQL;
- Các PCM, ĐVSN (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP/BQL.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Chu Đức Anh



